

SAV - เริ่มมองเป้าระยะสั้นมากขึ้น

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เพราะบางครั้ง เหมือนว่า เราจะหวังเป้าระยะยาวมากไป ก็ใช่ว่าจะดี แม้ว่าจะมีต้นทุนมาในระดับต่ำๆ แต่หุ้นในตลาดหุ้นไทย ก็ต้องยอมรับว่า เอาแน่เอานอนไม่ได้เสียจริงๆ เลย หรือ เราอาจจะต้องใช้กฎเหล็ก ที่กล่าวว่า ซื้อเมื่อมีสัญญาณซื้อ ขายเมื่อมีสัญญาณขาย ไม่ว่า การขายไปนั้น ราคาอาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง แต่สัญญาณขายมาก่อน ก็คงต้องยอมไปก่อน... หรือแม้แต่การซื้อไปแล้วราคาหุ้นยังไม่ยอมขึ้น แถมนักลงทุนต่ำกว่า จุดตัดขาดทุนก่อนด้วยนั้น นั่นก็แปลว่า เป็นสัญญาณให้ขาย เพื่อลดความเสี่ยง การขายจึงเป็นการขาดทุนก็ตาม ก็ต้องทำตามกฎเหล็กอย่างที่ว่า... ดังนั้น เป้าหมายอาจจะไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องไปให้ถึงเพื่อการขาย ในตลาดหุ้นไทย ที่ไม่มีใครรู้จริง... แต่ก็อย่างที่เคยกล่าว อาจจะทำให้เป็นระยะของการเก็งกำไรด้วยหรือไม่ อันนี้ก็ตามรูปแบบหรือนิสัยของแต่ละคน และในบางครั้ง ก็อาจจะยอมรับในเรื่องของภาพรวมเข้ามาบ้างในบางจังหวะ... อย่างในระยะนี้ เราอาจจะมานั่งกันที่เป้าระยะสั้นกันมากขึ้น ถ้าอยากจะทำอะไร และหรือแม้ว่าหุ้นที่ขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว ก็อาจจะต้องจับตาดู หากมีสัญญาณบางอย่างว่า เหมือนจะเริ่มไม่สวย เริ่มจะเสียอาการ หรือ ต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญช่วงนั้นๆ ก็อาจจะต้องขายออกไปก่อนเลยก็ได้ เก็บกำไรมาก่อน แล้วถึงค่อยออกมารอดูกันอีกที... อย่างหุ้น MALEE วันวานจะเห็นอาการที่น่าสงสัยจากการลงต่ำกว่า 13.5 ถ้าในทางปฏิบัติ ก็ต้องระวังแล้วละนะ ยิ่งถ้าต่ำกว่าระดับ 12.50 ลงมาด้วยแล้ว ยิ่งดูไม่งาม ซึ่งวันนี้ ก็อาจจะต้องมาจับตาดูกันว่า ถ้าไม่กลับไปขึ้น คงต้องคิด.

ดูตามเกม...

อาจจะเล่นเกมระยะสั้นไปก่อนอย่างว่านั่นแหละครับ แม้ว่าเพิ่งผ่านแนวต้นขึ้นมาได้ แต่เกมของตลาด หรือ บรรยากาศ อาจจะพาๆ ให้หุ้นทั้งตลาด แกว่งๆ ได้เหมือนกัน

แนวรับ : ...19.7-19.4 เน้นไม่ต่ำกว่า 19.10 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ...21.0-21.5 เป็นเป้าหมายระยะสั้น ๆ ก่อน

Price Chart...(SAV)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAV... ก็อย่างที่กล่าว ใจจริงก็อยากมองแบบระยะกลางๆ หรือ 1-3 เดือน เหมือนกันนะ เพราะด้วยรูปแบบของ MA ที่เป็นภาวะกระทิง อยู่ด้วยแล้วนั้น ถ้าจะคาดหวังเป้าหมาย 27.0 ก็อาจจะพอคาดหวังได้ แต่อาจจะต้องมามากันตรงพื้นที่ 21.0-21.5 ก่อนด้วยว่าจะเกิดการอ่อนตัวมากขึ้นแค่นั้น ถ้าอ่อนตัวไม่แรง หรือ ไม่ต่ำกว่าสัญญาณของภาพกระทิง ก็อาจจะมีความหวัง ยืน 21.0 ได้อย่างมั่นคงเลย นั่นก็จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่า อายากจะขึ้นยาวๆ เพื่อไปเป้าหมาย 27.0... สรุปว่า ในระยะนี้ เอาเกมระยะสั้น มาว่ากันด้วยก็ดีนะ ส่วนเกมกลางๆ ก็อาจจะต้องดูอีกที หรือ ถ้ามีสัญญาณให้ขายตรงไหน ว่ากันตรงนั้นก่อนเลยก็ได้ จะอุ่นใจกว่า